

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930-20/10/2024

Ngày 18 tháng 10 năm 2024 Công Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để tri ân và gửi lời cảm ơn đến toàn thể công đoàn viên nữ trong cơ quan. Đồng thời nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ nữ tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Buổi gặp mặt diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mường Di thuộc Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội trong không khí ấm cúng, chan chứa tình cảm, với sự tham gia của các đồng chí Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể các công đoàn viên trong nhà trường.



Các thầy trong Ban giám hiệu gửi lời chúc tốt đẹp nhất

Ngày 20/10 là một ngày đặc biệt để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam – những người mẹ, người chị, người con đã và đang góp phần làm đẹp thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đầy tự hào của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ khi thành lập vào năm 1930, tổ chức đã không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ và đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước.



Tập thể các cô giáo trường PTDT Nội trú

Tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên và nhân viên luôn là những người âm thầm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, với trái tim yêu thương và lòng tận tụy. Các cô không chỉ đảm nhận trọng trách giảng dạy, mà còn người mẹ thứ hai của các em học sinh nội trú, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và luôn lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của các em. Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng các nữ công đoàn viên luôn vượt lên mọi thử thách, để giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề.

Trong buổi gặp mặt, thầy Nguyễn Thành Long- Hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu đầy xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô giáo và nhân viên nữ làm việc trong nhà trường. Thầy bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần làm việc bền bỉ và sự hy sinh thầm lặng của các cô, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phát triển của nhà trường hôm nay có công lao không nhỏ của các chị em.



Thầy Nguyễn Thành Long đọc thơ chúc mừng

Buổi lễ còn diễn ra nhiều hoạt động tri ân sôi nổi như văn nghệ, trao tặng hoa và quà đến các cô giáo và nhân viên nữ, tạo nên một không khí ấm áp, vui tươi..



Chúc mừng tổ KHXH1 đạt giải nhất

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người tham dự. Đây là một dịp ý nghĩa để chúng ta tri ân những cống hiến thầm lặng của các cô giáo và nhân viên nữ trong nhà trường. Nhân dịp này, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường cùng gửi đến các cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong rằng các cô sẽ luôn giữ vững niềm đam mê với nghề giáo, tiếp tục lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh.

Trân trọng!